

ประกาศผล ครุมืออาชีพ 1,047 ราย

นำเสนอเมื่อ : 8 ต.ค. 2557



ประกาศ

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
กรณีคัดเลือกนิสิตนักศึกษาครูชั้นปีที่ ๕ ปีการศึกษา ๒๕๕๖
และผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรการผลิตครู ๕ ปี
รูปแบบการประกันการมีงานทำ

ตามที่ได้มีประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ๒๙
กรกฎาคม ๒๕๕๗ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการผลิตครูมืออาชีพ กรณีคัดเลือกนิสิตนักศึกษาครูชั้นปี
ที่ ๕ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ และผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรการผลิตครู ๕ ปี รูปแบบการประกันการมีงานทำ
และแจ้งให้ผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการ ฯ มารายงานตัว และเข้ารับการอบรมเตรียมความพร้อมเข้าสู่วิชาชีพครู นั้น

บัดนี้ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้รับรายงานตัว และได้
จัดอบรมเตรียมความพร้อมเข้าสู่วิชาชีพครูเมื่อวันที่ ๗ - ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ พร้อมทั้งตรวจสอบคุณสมบัติของ
ผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการ ฯ อีกครั้งหนึ่ง เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการบรรจุเป็น
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน ๑,๐๔๗ คน แบ่งเป็น สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน จำนวน ๙๘๒ คน และสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จำนวน ๖๕ คน ดังมีรายละเอียด
ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

อนึ่ง หากตรวจสอบภายหลังพบว่า ผู้มีสิทธิได้รับการบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษารายใด มีคุณสมบัติและไม่ดำเนินการตามประกาศรับสมัครเข้าร่วมโครงการผลิตครู
มืออาชีพ จะถือว่า ผู้นั้นเป็นผู้ไม่มีสิทธิบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และแม้ว่า
จะประกาศว่าเป็นผู้มีสิทธิได้รับการบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก็ตาม แต่
หากปรากฏว่า คุณวุฒิและหรือสาขาวิชาที่นำมาสมัคร ก.ค.ศ.ไม่รับรอง และหรือไม่เป็นคุณวุฒิและหรือสาขา
วิชาเอกตามประกาศรับสมัคร ให้ถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งครูผู้ช่วย และไม่มีสิทธิได้รับ
การบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา หรือถ้าเป็นผู้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งแล้ว
จะยกเลิกคำสั่งบรรจุและแต่งตั้งนั้น หรือสั่งให้ออกจากราชการแล้วแต่กรณี นับตั้งแต่วันที่ตรวจพบว่าขาด
คุณสมบัติ โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ และจะเรียกร้องสิทธิใด ๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

ประกาศ ณ วันที่ ๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

(รองศาสตราจารย์กำจร ตติยกวี)

เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

http://202.44.139.20/newspaper/anc_doc/20141007155153.pdf